

Số: 445 /BC-UBND

Phước Long, ngày 16 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu, HĐND thị xã khóa IV, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã

Thực hiện Công văn số 27/HĐND ngày 17/11/2022 của Thường trực HĐND thị xã *V/v chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu - HĐND thị xã, khóa IV;*

Trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh, tham mưu đề xuất của các ngành chuyên môn và các ngành, đơn vị có liên quan. UBND thị xã tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc, cụ thể như sau:

I. Kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã

1. Cử tri Võ Thành Long – khu phố 2, phường Thác Mơ kiến nghị: “*Về việc có 02 điểm ngập nước khi mưa to trên địa bàn thị xã thuộc khu vực Hẻm đá phường Thác Mơ và khu vực đường đi Long Điền, phường Long Phước cần có hướng xử lý khi mưa to gây ngập cục bộ. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra xem xét giải quyết*”.

Trả lời:

Qua kết quả kiểm tra thực tế của các ngành chuyên môn thị xã thì ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri là đúng. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 03 điểm ngập nước cục bộ thường xuyên khi trời mưa lớn kéo dài, cụ thể: (1) Khu vực trước quán cơm Hoàng Khang đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, phường Thác Mơ; (2) Khu vực trước Nhà sách Hùng Vương (cũ) đường Nguyễn Tất Thành, khu phố 1, phường Thác Mơ; (3) Khu vực đường 759, tổ 5, khu phố 7, phường Long Phước.

Nguyên nhân: Tại 03 vị trí nêu trên đều do địa hình trũng thấp hơn so với khu vực xung quanh dẫn đến lượng nước chảy trên mặt đường từ các hướng không chảy vào các cửa thu nước mà chảy xuống 03 vị trí này gây nên ngập úng cục bộ.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND thị xã giao:

- Xí nghiệp Công trình đô thị: thường xuyên dọn dẹp vệ sinh các cửa thu nước, đặc biệt là các cửa thu nước tại các khu vực nêu trên.

- UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống hai bên tại các đoạn đường này, không che đậy cửa thu nước gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và làm giảm, mất tác dụng của cửa thu nước.



- Đối với vị trí ngập úng cục bộ trên đường Trần Hưng Đạo: Hiện nay, thị xã đang xây dựng kế hoạch thay thế các tấm đan cầu tạo thành đan chịu lực, nạo vét mương trên toàn tuyến đường Trần Hưng Đạo trong năm 2023.

2. Cử tri Hoàng Hữu Tải – khu phố 5, phường Thác Mơ kiến nghị: “*Các bóng đèn chiếu sáng đường ĐT 741 khu vực cầu Thác Mơ không sáng, hiện tại chưa được sửa chữa khắc phục. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra xem xét giải quyết*”.

Trả lời:

Qua kết quả kiểm tra thực tế thì trên tuyến đường ĐT 741 hiện có 01 bóng đèn bị hư (*không sáng tại khu vực mặt cầu Thác Mơ*). Trong quá trình thi công dự án: Nâng cấp ĐT 741 đoạn từ cầu Thác Mơ đến Quốc lộ 14C theo chủ trương đầu tư của tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp cùng các ngành của thị xã gồm phòng QLĐT, Xí nghiệp Công trình đô thị thực hiện tháo dỡ 04 trụ đèn, 04 bóng đèn và dây dẫn điện bên kia cầu. Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã thi công hoàn thiện mặt cầu. Tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế dự án không bố trí kinh phí lắp đặt, hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực, UBND thị xã giao: Xí nghiệp Công trình đô thị kiểm tra và khẩn trương thay thế 01 bóng đèn bị hư hỏng theo kiến nghị của cử tri **xong trước ngày 25/12/2022** và lắp đặt mới 04 trụ đèn thép côn cao 8m và 04 bộ đèn led cao áp 120w (*kinh phí lấy từ nguồn sửa chữa điện chiếu sáng được bố trí trong dự toán hàng năm của đơn vị*).

3. Cử tri Nguyễn Phi Hùng, thôn An Lương, xã Long Giang kiến nghị: “*Về việc đầu tư hệ thống cống rãnh thoát nước mưa và hệ thống cung cấp nước sạch, phục vụ nước máy cho các tuyến đường hẻm, đường nhánh trong khu vực các thôn của xã Long Giang chưa có, đề nghị quan tâm đầu tư*”.

Trả lời:

- *Đối với nội dung kiến nghị của cử tri về các tuyến đường hẻm, đường nhánh tại xã Long Giang chưa có hệ thống thoát nước.*

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế của các cơ quan chuyên môn thì ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri là đúng. Hiện nay, nhu cầu đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn thị xã rất lớn, trong đó có những tuyến đường do các xã, phường quản lý, những tuyến đường do thị xã và tỉnh quản lý. Việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông thực hiện theo phân cấp quản lý.

Vì vậy, UBND thị xã giao UBND xã Long Giang phối hợp với phòng Quản lý Đô thị khảo sát, thống kê xác định các tuyến đường thuộc quản lý của xã để có kế hoạch đầu tư hệ thống thoát nước, hệ thống giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong lưu thông; đối với các tuyến đường nằm trong quy hoạch giao thông thị xã quản lý, UBND thị xã giao phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp phòng Quản lý Đô thị rà soát, tham mưu đầu tư trên cơ sở đầu tư chung của thị xã.

- Đối với kiến nghị về đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Long Giang.

UBND thị xã thông báo: Nội dung kiến nghị này của cử tri được Xí nghiệp cấp nước Phước Long – Công ty Cổ phần cấp thoát nước tỉnh Bình Phước trả lời tại Công văn số 04/CV-TN ngày 05/12/2022 như sau:

Trong kế hoạch phát triển tuyến ống mạng và khách hàng hằng năm, Công ty cổ phần cấp nước Bình Phước đã đầu tư, thi công các tuyến ống cấp nước từ đường DT 741 đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Trãi và một số tuyến đường nhánh vào thôn Nhơn Hòa 1, thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang để cấp nước cho Nhân dân trong khu vực.

Qua khảo sát của Xí nghiệp cấp nước Phước Long nhận thấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri Nguyễn Phi Hùng là đúng. Tuy nhiên khu vực thôn An Lương, cách xã Long Giang khoảng 3km, tổng số các tuyến ống phải đầu tư để cấp nước cho nhân dân khu vực này khoảng 10km, nhưng khu vực này dân cư ít (khoảng 200 hộ) Xí nghiệp cấp nước Phước Long chưa có kế hoạch đầu tư trong năm 2022.

Xí nghiệp cấp nước ghi nhận ý kiến của cử tri, sẽ khảo sát, tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của Nhân dân trong khu vực, hiệu quả đầu tư và đưa vào kế hoạch đầu tư các năm tiếp theo.

4. Cử tri Trần Minh Hiền – Khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Phước Bình phản ánh: “Một số bóng đèn chiếu sáng tuyến đường DT759 đoạn từ xã Phước Tín đến phường Phước Bình đã hư hỏng, đề nghị ngành chức năng kiểm tra khắc phục để đảm bảo đi lại cho người dân”.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế của các cơ quan chuyên môn, kết quả cho thấy đoạn đường DT 759 từ xã Phước Tín đến phường Phước Bình bị hư hỏng 11 bộ bóng đèn. Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo Xí nghiệp Công trình đô thị thay thế, sửa chữa 07 bộ bóng đèn, hiện nay còn 04 bộ không sáng.

UBND thị xã giao Xí nghiệp Công trình đô thị tiếp tục kiểm tra, rà soát các bóng đèn bị hư hỏng trên địa bàn thị xã kịp thời sửa chữa **xong trong tháng 12/2022.**

II. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của ngành liên quan

Theo Công văn số 27/HĐND ngày 17/11/2022 của Thường trực HĐND thị xã có ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, các địa phương; UBND thị xã đã yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Nay UBND thị xã tổng hợp để thông báo với cử tri và các vị Đại biểu biết. cụ thể như sau:

1. Cử tri Phan Thị Thu - khu phố 1, phường Thác Mơ kiến nghị: Trong Bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Bộ thuế SDDPNN) phường Thác Mơ có một số hộ dân không còn ở địa phương mặc dù địa phương đã đề nghị đưa ra khỏi Bộ



thuế nhưng danh sách thu thuế vẫn còn. Một số hộ dân ở địa phương khác đến mua đất nhưng địa phương không liên hệ được với chủ đất nên không thu được thuế ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu.

Trả lời:

UBND thị xã thông báo: Nội dung kiến nghị này của cử tri được Chi Cục thuế khu vực Phước Long – Bù Gia Mập – Phú Riềng trả lời tại Công văn số 9163/CV-CCTKV ngày 30/11/2022 như sau:

- *Đối với kiến nghị một số hộ dân không còn ở địa phương, mặc dù địa phương đã đề nghị đưa ra khỏi bộ thuế những danh sách thu thuế vẫn còn:*

Qua kiểm tra rà, soát của Chi Cục thuế khu vực Phước Long-Bù Gia Mập-Phú Riềng thì trên địa bàn phường Thác Mơ năm 2022 có 159 hộ được đề nghị đưa ra khỏi Bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chi Cục thuế đã cập nhật dữ liệu vào hệ thống và loại bỏ 158 hộ ra khỏi Bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022, còn 01 hộ chưa xử lý loại bỏ ra khỏi bộ thuế cụ thể 01 hộ (bà Nguyễn Thị Mai) do UBND phường Thác Mơ không cung cấp được mã số thuế của người nộp thuế.

Do đó, UBND thị xã yêu cầu UBND phường Thác Mơ khẩn trương rà soát, cung cấp kịp thời mã số thuế cho Chi Cục thuế khu vực để xử lý loại bỏ ra khỏi Bộ thuế theo quy định.

- *Đối với kiến nghị một số hộ dân ở địa phương khác đến mua đất nhưng địa phương không liên hệ được với chủ đất, nên không thu được thuế, ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu:*

Qua kiểm tra, rà soát của Chi Cục thuế ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri Phan Thị Thu là đúng. Việc thu thuế SDĐPNN là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiều tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. Vì vậy, trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành thuế và UBND các xã, phường, đặc biệt là Trưởng các khu phố trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đa phần người dân đã hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành kê khai nộp thuế theo quy định, trong đó có một số trường hợp trúng đấu giá, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là người của địa phương khác, không có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Do đó, Trưởng các khu phố và cán bộ ủy nhiệm thu các xã, phường không có thông tin để đôn đốc người sử dụng đất lập tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Để khắc phục những tồn tại và hạn chế nêu trên, Chi Cục thuế đã kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chống thất thu thuế ngân sách Nhà nước và xử lý nợ đọng thuế. Do đó, UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Chỉ đạo Trưởng các khu phố, thôn ấp có liên quan trên địa bàn quản lý và cán bộ ủy nhiệm thu: thực hiện rà soát, thống kê danh sách những trường hợp chủ sử dụng đất (là người địa phương khác) chưa thực hiện việc kê khai, nộp thuế

SDDPNN đề tăng cường công tác chống thất thu thuế, góp phần cân đối ngân sách của từng địa phương và lập danh sách gửi Chi Cục thuế để phối hợp với các ngành liên quan xử lý truy thu khi người nộp thuế thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản trên địa bàn quản lý theo quy định.

6. Cử tri Vũ Thị Lựu - khu phố 5 phường Long Thủy kiến nghị: “Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thị xã thu phí của người nhận tiền trong tài khoản, khi có người khác gửi tiền vào tài khoản thì người nhận bị trừ tiền như vậy có đúng không”?.

Trả lời:

UBND thị xã thông báo: Nội dung kiến nghị này của cử tri được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thị xã Phước Long Bình Phước (Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh thị xã Phước Long) trả lời tại Công văn số 50/NHNN-PL ngày 04/11/2022 và Công văn số 55/NHNN-PL ngày 44/11/2022 như sau:

Căn cứ văn bản số: 8202/NHNo-TCKT ngày 31/10/2016 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, quy định mức phí quản lý tài khoản VND của khách hàng cá nhân là 5.500đ (Năm ngàn năm trăm đồng)/1 tháng/1 tài khoản đã bao gồm thuế GTGT 10%; Quyết định số: 339/QĐ-NHNo-TCKT ngày 06/03/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, quy định mức phí đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking là 11.000đ (mười một ngàn đồng)/1 tháng/1 tài khoản đã bao gồm thuế GTGT 10%; Quyết định số 1545/QĐ-NHNo-TCKT ngày 13/09/2017 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam V/v “Ban hành biểu phí và tỷ lệ chia sẻ phí dịch vụ thẻ trong hệ thống Agribank”; Quyết định số: 1519/QĐ-NHNo-NCPT về “Ban hành quy định mẫu đăng ký thông tin khách hàng, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản trong hệ thống Agribank” quy định đồng ý nhận tin nhắn do Agribank gửi tới với mục đích thông báo biến động số dư tài khoản và Agribank sẽ không gửi tin nhắn đối với các biến động số dư có giá trị dưới 10.000VND. Đồng thời các mức phí trên đã được Ngân hàng niêm yết trên bảng thông báo tại Ngân hàng Agribank Phước Long.

Ngày 03/11/2022, Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh thị xã Phước Long đã mời bà Vũ Thị Lựu đến làm việc để thông báo các khoản thu dịch vụ theo kiến nghị của cử tri và bà Lựu đã đồng ý, thống nhất các khoản phí nêu trên.

7. Cử tri Hồ Khắc Công Giàu – Thôn Bàu Nghé, Xã Phước Tín phản ánh: “Khu đất bán ngập lòng hồ thủy điện Thác Mơ tiếp giáp với mặt đường chính của thôn Bàu Nghé (đường Bạch Đằng) có diện tích khoảng 1,5 ha, trước đây một số người dân lấn chiếm trồng cây điều, UBND xã nhiều lần tổ chức giải tỏa mới thu hồi lại được. Đến năm 2021, UBND xã phối hợp với thôn tổ chức trồng cây rừng (cây sao, tràm) để giữ đất. Tuy nhiên đầu năm 2022 ông Danh là cán bộ của Nhà máy thủy điện Thác Mơ đã trồng cây ăn trái ở khu đất trên. Được biết khu vực

này được tình đưa vào quy hoạch trồng rừng phòng hộ, UBND xã đã trồng cây rừng là phù hợp. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cho dân được biết việc ông Danh trồng cây ăn trái tại khu vực nêu trên đúng hay không, thuộc trách nhiệm cơ quan nào quản lý” ?.

Trả lời:

UBND thị xã thông báo: Nội dung kiến nghị này của cử tri được Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trả lời tại Công văn số 3771/TMP-HCLĐ ngày 01/12/2022 như sau:


Phần diện tích đất mà cử tri Hồ Khắc Công Giàu phản ánh, kiến nghị thuộc địa bàn thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín thuộc đất lòng hồ Thủy điện Thác Mơ do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ quản lý.

Theo Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thị xã Phước Long được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì khu vực này: một phần thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm và quy hoạch trồng cây bán ngập để bảo vệ an toàn cho công tác vận hành hồ chứa của Thủy điện Thác Mơ theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an toàn công trình thủy điện, UBND thị xã giao UBND xã Phước Tín chủ động phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) tránh tình trạng người dân tự ý lấn chiếm canh tác, mua bán, sang nhượng trái phép phần diện tích nêu trên theo đúng thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND thị xã để xem xét, chỉ đạo cụ thể.

Trên đây là Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiết xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, HĐND thị xã khóa IV, UBND thị xã báo cáo với các vị đại biểu HĐND và cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT. HĐND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- ĐB. HĐND thị xã;
- CT. các PCT.UBND thị xã;
- Các UV. UBND thị xã;
- Các CQ. BN, ĐT;
- Xí nghiệp cấp nước Phước Long;
- Xí nghiệp Công trình đô thị;
- Chi Cục thuế khu vực PL-BGP-PR;
- Công ty CPTĐ Thác Mơ;
- UBND các xã. phường;
- LĐVP. CVVP;
- Lưu: V 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hoàng